



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
23 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 23 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5126 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,076,135 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,748 ราย รักษาหายสะสม 1,972,553 ราย ยังรักษาอยู่ 83,093 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย เสียชีวิตสะสม 20,489 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 88,753.981 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 257,821,964 ราย เสียชีวิต 5,167,773 ราย รักษาหาย 232,719,287 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ รัสเซีย บูตฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เยอรมนี เตรียมพิจารณาออกกฎบังคับฉีดวัคซีนหลังยอดผู้ติดเชื้อรอบ 4 เพิ่มขึ้นสูง เบลเยียม ประชาชนนับหมื่นเดินขบวนประท้วงกฎควบคุมโควิด ที่ให้แสดงบัตรปลอดโควิดและบังคับสวมหน้ากากในที่ร่ม เนเธอร์แลนด์ จับผู้ประท้วงต้านมาตรการโควิดหลายสิบคน อิสราเอล ตั้งเป้าฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุ 5-11 ปีให้ได้ 50% เกาหลี จำกัดบริการให้ผู้ฉีดวัคซีนครบโดสเท่านั้น ออสเตรเลีย เปิดประเทศรับชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิดครบแล้ว 1 ธ.ค.นี้ สิงคโปร์ นายกฯ ระบุว่า ถึงเวลาที่อาเซียนและจีนจะเปิดพรมแดนให้แก่กันได้แล้ว เนื่องจากภูมิภาคนี้มีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ลาว อนุญาตผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ในประเทศรักษาผู้ป่วยโควิด กัมพูชา พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รับวัคซีนโควิดครบแล้ว

ประเด็นสำคัญ

1.มาตรการโควิด ฟรี เซตติ้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน สวท.,ทีวีช่อง 5,)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. มอบนโยบายให้ทุก รพ. ในสังกัดใช้มาตรการโควิด ฟรี เซตติ้ง เหมือนกับสถานบริการทั่วไป คือ บุคลากรต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ส่วนผู้รับบริการ หากไม่ได้ฉีดหรือฉีดไม่ครบ ต้องตรวจด้วย ATK ก่อนเข้าพื้นที่ เร่งให้ รพ.และ สสจ. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ส่วนการฉีดวัคซีนตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส ได้เร่งรัดการฉีดในผู้ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และจัดสัปดาห์ที่ฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-วันที่ 5 ธ.ค.

2.การเปิดเรียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,)

-นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ภาพรวมการเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้จะมีร.บางแห่งพบเด็กติดเชือบ้าง แต่ร.รับมือปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที่ศธ. (ศธ.) กำหนด อย่างไรก็ตาม คาดว่าวันที่ 1 ธ.ค.นี้ จะมี ร.เปิดออนไลน์เกือบ 100%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,)

-ปลัด ศธ.กล่าวว่า จากข้อมูล 21 พ.ย. จำนวนนักเรียนนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ มี ผู้ประสงค์ฉีด 4,062,239 คน จากนักเรียนทั้งหมด 5,085,460 คน เข็ม 1 ฉีดแล้ว 3,686,476 คน คิดเป็น 90.75% และเข็ม 2 ฉีดแล้ว 1,674,270 คน คิดเป็น 41.22% ที่ผ่านมหลังจากเปิดภาคเรียน แม้ ศธ.และ สธ. ร่วมกันทำแผนเผชิญเหตุให้โรงเรียนไปปฏิบัติตามหากพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน เช่น หากพบนักเรียนติดเชื้อ 1 คน ให้ปิดห้องเรียนเพื่อฆ่าเชื้อ และกักตัวกลุ่มเสี่ยง แต่ที่ผ่านมาพบว่าบางโรงเรียน เมื่อพบนักเรียนติดเชื้อ 1 คน ทางคกก.โรคติดต่อจังหวัด ได้สั่งให้ปิดทั้งโรงเรียน ซึ่งจะเร่งทำความเข้าใจต่อไปว่า แม้จะพบเด็กติดเชื้อ 1 คน ไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน

3. รณรงค์ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า ผู้จัดการ ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ แนวหน้า สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5,)

-นายอนุทิน รองนายกฯและ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและการระบาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 65 ภาคเหนือ ที่ จ.พิษณุโลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ของแต่ละจังหวัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ สธ.ดำเนินงานภายใต้ข้อสั่งการนายกฯ จัดหาวัคซีนให้ประชาชนทุกคนอย่างเพียงพอ แต่พบว่ายังมีบางคนที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ซึ่งต้องเร่งทำความเข้าใจโดยเร็ว ทั้งนี้ หลังจากการเปิดประเทศทุกหน่วยงานยังต้องควบคุมการระบาศให้ดี พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า สวท.,)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยฉีดวัคซีนแล้วกว่า 90 ล้านโดส เร่งให้ครบ 100 ล้านโดสไม่เกิน 5 ธันวาคมนี้ ยืนยันเตรียมเข็ม 3 ไว้เพียงพอ ส่ง "อสม." บูมรมค้นหา-เคาะประตูบ้านตามประชาชนฉีดวัคซีน-รับบูสเตอร์

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก nantontv, tnnthailand, จส.100ทีวีช่อง 7, TNN)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ไทยฉีดวัคซีนไปมาก แต่ที่มีข้อมูลปรากฏในระบบน้อยกว่าที่ฉีดไปประมาณ 2-3 ล้านข้อมูล เนื่องจากบางข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเรากำลังดึงข้อมูลอยู่ โดยมอบหมายให้กรมวิทย์ฯ แทนที่จะนับคน นับขวด ก็ให้ศึกษาในแล็บ ตรวจภูมิต้านทานเชื้อโควิด 19 แทน เมื่อฉีดวัคซีนไปจำนวนหนึ่งแล้ว ก็เปลี่ยนจากการหาคนที่ยังไม่ได้ฉีด มาเป็นศึกษาค้นว่ามีภูมิฯ ระดับไหน สำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ทาง สธ. จะเชิญชวนให้ไปฉีดมากขึ้น ไม่อยากใช้มาตรการบังคับ แต่หากเกิดการระบาดมากขึ้น อาจต้องใช้มาตรการมากกว่าเชิญชวน ทั้งนี้แม้จะถึง 100 ล้านโดส ก็ยังต้องฉีดต่อไปเรื่อยๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน.)

- นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า ช่วงเวลานี้เป็น Golden Window Period ของไทย โดยมีวัคซีนโควิด 19 มากพอ และสถานการณ์ระบาดพอควบคุมได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะเร่งระดมฉีดวัคซีน ทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 รวมถึงเข็มกระตุ้น นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กอายุน้อยๆ ทุกช่วงอายุด้วย เพื่อป้องกันการระบาดลอกใหม่

4.กรณีพบเชื้อไวรัสโควิดในหมู

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus.)

- นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่า พบเชื้อไวรัสโควิดในหมูสามารถติดต่อสู่คนได้ ซึ่งรายงานพบในเด็กประเทศเฮติ 3 คน โดยไวรัสโควิดที่พบในสุกรทั่วโลกมี 6 สายพันธุ์ จำแนกเป็น 3 จีนัส คือ แอลฟา เบต้า และเดลต้า จากการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด 19 อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ขอให้ผู้บริโภคและประชาชนทุกคน มั่นใจได้ว่า เนื้อสัตว์ที่การรับรองจากกรมปศุสัตว์ปลอดภัยไร้โควิด 19 ปัจจุบันไทยยังไม่พบเชื้อไวรัสโควิดในเนื้อสุกร และยังไม่พบช่องทางการติดเชื้อว่าแพร่ติดต่อจากหมูมายังคนได้โดยวิธีใด และขอให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากแหล่งผลิตและจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์

5.สถานการณ์โควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อยืนยันคงที่ ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนักลดลง ผู้เสียชีวิตยังอยู่ในหลักสิบลาย โดยจังหวัดที่มีแนวโน้มต้องจับตามองเป็นพิเศษมี 13 จังหวัด แบ่งเป็น 1.ติดเชื้อเฉลี่ยเกิน 100 รายต่อวัน และผลตรวจ ATK มากกว่า 5% มี 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา, ตรัง, สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และนครศรีธรรมราช 2.ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยเกิน 100 รายต่อวัน และผลตรวจ ATK พบน้อยกว่า 5% มี 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, สระแก้ว และนครราชสีมา และ 3.ติดเชื้อเฉลี่ย 50-100 รายต่อวัน มี 5 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี, อุบลราชธานี, อุตรธานี, กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ปัจจัยการติดเชื้อในช่วงนี้ ส่วนใหญ่มาจากในชุมชน ครอบครัว กิจกรรมเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง ซึ่งหลายจังหวัดพบเป็นคลัสเตอร์ในสถานที่ที่มีแรงงานต่างด้าว ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว และจับตาดูแนวโน้มผู้ติดเชื้อหลังงานลอยกระทงจนถึงเดือนธันวาคม เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการ ข่าวสด แนวหน้า สยามรัฐ)

- ผู้ช่วยโฆษก ศบค.เผยในการตรวจเชื้อ RT-PCR ตรวจประมาณ 3-4 หมื่นต่อวัน โดยเขตสุขภาพที่ 1 พบถึง 20% เขตสุขภาพ 2 อยู่ที่ 36% เขตสุขภาพ 12 หรือภาคใต้ บางช่วงถึง 50% การตรวจหาเชื้อด้วย ATK ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 3-4% พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พบป่วย 815 ราย คิดเป็น 14% ซึ่งผลตรวจมีแนวโน้มลดลงทั้งหมด ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 49 ราย เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ กทม. สงขลา นครศรีธรรมราช ราชบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ปัตตานี สมุทรปราการ ชลบุรี ยะลา ทั้งนี้ ต้องจับตาดูจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกินร้อยต่อวัน และมีทิศทางการสูงขึ้นคือ เชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไม่ถึงร้อย แต่มีทิศทางการติดเชื้อสูงขึ้น ได้แก่ เชียงราย ลำพูน พิษณุโลก และสิงห์บุรี ถือเป็นจังหวัดที่สธ.จับตาดูใกล้ชิด ขณะที่คลัสเตอร์ที่ต้องจับตาคือ งานบุญกฐิน พบอยู่ใน จ.ร้อยเอ็ด คลัสเตอร์งานศพ พบที่ จ.กาญจนบุรี อุตรธานี คลัสเตอร์แคมป์คนงานพบที่จ.สระแก้ว ขอนแก่น ลำพูน เชียงใหม่ คลัสเตอร์โรงเรียนพบที่ จ.อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ขณะที่ กทม.ยังพบคลัสเตอร์โรงงาน ตลาด สถานประกอบการ สถานการณ์ต่างๆ จะถูกนำเข้าไปประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน ซึ่งต้องติดตามว่า จะมีมาตรการอย่างไรต่อไป

- ส่วนการฉีดวัคซีนมีถึง 10 จังหวัดที่ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 ได้แก่ นครพนม หนองบัวลำภู สกลนคร บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สมุทรสาคร ส่วนจังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรังน้อยที่สุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน นครนายก ราชบุรี สุพรรณบุรี ปัตตานี ขอนแก่น กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง จึงขอให้จังหวัดเหล่านี้เร่งระดมฉีดวัคซีนให้เพิ่มขึ้น

- ด้าน สสจ.สงขลา เปรียบสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว มี 4 จังหวัดมีสัญญาณที่ดี มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลง ยังเหลือ จ.สงขลา ที่ยอดผู้ติดเชื้อไม่ลด สูงติดอันดับ 2 และ 3 ของประเทศติดต่อกันเกือบ 2 เดือนแล้ว

6. ผลศึกษาระยะที่ 3 ยาแพกซ์โลวิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, tnnthailand.)

- นพ. มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า มีข่าวว่า ผลการศึกษาระยะที่ 3 ของยา Avigan ฟาวิพิราเวียร์ ผลการศึกษาสร้างความผิดหวังให้กับบริษัทยาของญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยาดังนี้ เชื่อว่ายาดังนี้คงจะไม่ผ่านการรับรองของสหรัฐฯ ส่วนข่าวดีก็คือผลการศึกษาระยะที่ 3 ของยาแพกซ์โลวิด บ.ไฟเซอร์ ลดการป่วยหนักเข้า รพ.ได้ 89% และไม่มีคนเสียชีวิตในกลุ่มที่กินยานี้ ขณะนี้ บ.ไฟเซอร์กำลังรอองค์การอาหารและยา สหรัฐฯ อนุมัติให้ใช้ใน สถานการณ์ฉุกเฉิน ในแง่ประสิทธิภาพ ยาแพกซ์โลวิด ลดการป่วยหนักได้ดีกว่ายาโมลนูพิราเวียร์ ในอนาคตอันใกล้ทั้งยาแพกซ์ โลวิดและยาโมลนูพิราเวียร์จะถูกนำมาใช้เป็นยาหลักในการรักษาโรคโควิด 19

7. วัคซีนแบบพ่นจมูก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, nationtv, ch7.)

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ. กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์ไบโอเทค สวทช. โพสต์ว่า ข้อแตกต่างระหว่างวัคซีนใช้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิดแบบฉีดพ่นจมูก จุดที่เหมือนกันคือ การฉีดพ่นทางจมูก แต่ความแตกต่างคือ วัคซีนใช้หวัดใหญ่ไม่ใช่ไวรัสที่แบ่งตัวได้หรือเชื้อเป็นมาเป็นวัคซีน แต่วัคซีนโควิด 19 แบบพ่นจมูกจะใช้ไวรัสเวกเตอร์ที่มีการ ตัดยีนสำคัญของไวรัสเพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนตัวเองหลังพ่นเข้าสู่โพรงจมูกแล้ว ทำให้ไวรัสทำหน้าที่ตัวนำส่งโปรตีนกระตุ้น ภูมิเข้าสู่ร่างกายและไม่ต้องแบ่งตัวต่อ คนที่มีภูมिन้อยจะไม่มีปัญหากับวัคซีนในรูปแบบนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผจก., newtv, mcot, springnews, bangkokbiznews, innnews.)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า ปี 2009 ไทยเคยเตรียมพัฒนาวัคซีนใช้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็น แบบพ่นเข้าจมูก จะติดเชื้ออยู่ในโพรงจมูกเท่านั้น ไม่ลงไปปอด เพราะจะทนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ไม่ได้ จึงไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการป้องกันการป่วยตาย ให้ใช้ได้ เฉพาะคนแข็งแรง การพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ก็คงจะคล้ายกัน ถ้าวัคซีนพ่นจมูกใช้ได้เฉพาะบุคคลที่แข็งแรง จะไม่เกิดประโยชน์ เลย ดังนั้น จึงไม่มีการนำมาใช้ในประเทศไทย ทั้งที่ใช้สะดวกมาก

8. กทม. เร่งสำรวจสถานบันเทิง เข้ามาตรฐาน SHA+

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน.)

- พญ. อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า กทม. เร่งสำรวจสถานบันเทิง เข้ามาตรฐาน SHA+ กทม.ได้รายงาน การสำรวจสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนอยู่ใน กทม. มีทั้งสิ้น 1,443 แห่ง ซึ่งตัวเลขดังกล่าว เป็นเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียน หากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้รีบติดต่อ เพราะในสัปดาห์นี้ กทม. จะเริ่มทำการสำรวจ สถานบันเทิง หรือกิจการใกล้เคียง ทาง กทม. สำรวจเบื้องต้นไปแล้ว 975 แห่ง และยังแนะนำให้สถานประกอบการเหล่านี้ รีบเข้าไปดูรายละเอียดของ Thai Stop COVID Plus ที่เว็บไซต์ กรมอนามัย หากสมมติว่า ยังไม่สามารถทำได้ไม่เป็นไร เพราะยังมีเวลาที่จะปรับให้สถานการณ่นั้นขึ้น ก็จะ สามารถเปิดกิจการ กิจกรรรมได้ และถ้าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ ระบบระบายอากาศ เป็นต้น ก็จะมี คกก.โรคติดต่อ จังหวัดไปช่วยดูแลสนับสนุน

9. โควิดสายพันธุ์ใหม่ B.1.640

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด)

- ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล เปิดเผยว่า จากการ ติดตามข้อมูลสายพันธุ์ใหม่ B.1.640 ที่พบในฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ สกอตแลนด์ อิตาลี ถือว่าน้อยมาก ทั้ง องค์การอนามัยโลกรวมถึงหน่วยงานควบคุมโรคแต่ละประเทศไม่จัดว่าเป็นการระบาดของสายพันธุ์นี้ เพียงแต่เฝ้าระวัง ทั้งนี้ ต้น กำเนิดสายพันธุ์ B.1.640 มาจากแอฟริกา จึงต่างจากสายพันธุ์ในยุโรป ในแอฟริกามีการระบาดเป็นหย่อมๆ เพียงแต่เราไม่รู้ เพราะไม่มีกรนำตัวอย่างมาถอดรหัสพันธุกรรม ดังนั้น หากมีคนจากแอฟริกาเดินทางมา สามารถนำสายพันธุ์นั้นๆเข้ามาทำให้ เป็นสายพันธุ์ใหม่ ส่วนไทยยังไม่พบสายพันธุ์ดังกล่าว สำหรับสายพันธุ์ที่ครองพื้นที่ในไทยขณะนี้ เป็นสายพันธุ์ย่อยของเดลตาคือ เป็นการกลายพันธุ์เล็กๆ น้อยๆ จากสายพันธุ์หลัก จึงไม่มีผลกับวัคซีน ทำให้เบาใจ ไม่น่ากังวล

10. วัคซีนโมเดอร์นาจากรัฐบาลสหรัฐฯ ถึงไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก จส.100 workpointtoday.)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายวิษุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เป็น ตัวแทนรับมอบวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดสจากรัฐบาลสหรัฐฯจาก นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย โดยวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดสนี้เป็นหนึ่งในแผนแบ่งปันวัคซีนของสหรัฐฯ ที่วางแผนจะมอบให้แก่รัฐบาล ไทยรวม 2.5 ล้านโดส โดยชุดแรกเป็นวัคซีนจาก บ.ไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสได้มาถึงไทยแล้วเมื่อ ก.ค. 64 ส่วนการส่งมอบวัคซีน รอบนี้เป็นรอบที่ 2 รวมทั้งหมด 2.5 ล้านโดส การมอบวัคซีนทั้ง 2 ครั้งเป็นการมอบต่อรัฐบาลไทยแบบให้ขาด

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100)

-ซิลลิก ฟาร์มา นำศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ร่วมสนับสนุนรัฐบาลไทย เร่งกระจาย วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาที่ได้รับบริจาค โดยรัฐบาลสหรัฐ 1 ล้านโดส ให้แก่คนไทย โดยไม่คิดค่าบริการ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่บริจาคโดยรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศนั้น เป็นวัคซีนที่มอบให้รัฐบาลไทยใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีแผนการกระจายไปยังจังหวัดที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องไม่นำวัคซีนที่บริจาคนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ต้องไม่มีการนำไปจำหน่ายต่อ เป็นต้น นอกจากนี้ การขนส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆ ต้องอาศัยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซิลลิก ฟาร์มา เข้ามาดำเนินการให้ เพื่อช่วยเหลือภารกิจของชาติ

11.ผมร่วงหลังจากฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(kapok amarintv)

- พยาบาลที่ จ.นครสวรรค์ เปิดใจ ผมร่วงหนักหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เป็นบูสเตอร์เข็ม 3 เผย ทั้งเจ็บหนังศีรษะ เจ็บตามข้อ เผยไปหาหมอมาแล้ว แต่หมอไม่ระบุว่า เป็นผลจากวัคซีนหรือไม่ ทำให้ไม่ได้รับการเยียวยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ)

-พญ.ชินมนัส เลขาวิฑ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาวะผมร่วงเป็นหย่อมภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจเกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่จำเป็นต้องรอผลการศึกษามากกว่านี้ เนื่องจากวัคซีน ใช้กระบวนการที่เลียนแบบการสร้างภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น อาจมีการกระตุ้นการเกิดภูมิคุ้มกันต้านตนเองและเกิดปฏิกิริยาอักเสบที่บริเวณต่อผม ทำให้ผมร่วงเป็นหย่อมได้ ซึ่งในปัจจุบันพบรายงานการศึกษา พบว่าผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็นหย่อม ที่กลับมาเป็นซ้ำหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีความเป็นไปได้ที่โรคผมร่วงเป็นหย่อมจะเกิดขึ้นใหม่ หรือในผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็นหย่อมที่เป็นมากอยู่แล้ว จะเกิดมีอาการมากขึ้นหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวมากพอที่จะสรุปผลได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าโรคผมร่วงเป็นหย่อม อาจเกิดภายหลังการฉีดวัคซีนอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น วัคซีนงูสวัด, วัคซีนไวรัส ตับอักเสบบีและวัคซีนโรคไข้มองอักเสบเจอี โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคผมร่วงเป็นหย่อมร่วมด้วย เช่น ปัจจัยทางกรรมพันธุ์, ความเครียด, การเจ็บป่วย, โรคภูมิแพ้, โรคไทรอยด์, โรค lupus, ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก, ภาวะการขาดวิตามินดี ซึ่งการดูแลและรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม ควรจะรักษาตามมาตรฐานของการรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม โดยการรักษารักษาขึ้นกับขนาดพื้นที่ของผมหร่วงที่ศีรษะ ในผู้ป่วยที่มีอาการน้อย มีผมหร่วงเป็นหย่อมเพียงเล็กน้อย

-รศ.นพ.รัฐพล ดวงทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า โรคผมร่วงเป็นหย่อมเป็นอีกโรคที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด การพักผ่อนน้อย การไม่สบายอื่น ๆ นำมาก่อน

12. รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน) เว็บไซต์ (มติชน,)

-ราชบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ "รร.นร.ตำรวจ" ติดเชื้อโควิดเกือบ 200 ราย / นครราชสีมา คลัสเตอร์ พระسوبนักรธรรมโท-เอก ของพระในนิกายธรรมยุตทั่วจังหวัดนครราชสีมา ติดเชื้อแล้ว 5 รูป กลุ่มเสี่ยงอีก 160 รูป /สระแก้ว พบคลัสเตอร์ใหม่ แคมป์คนงานกัมพูชา ที่อำเภอโคกสูง พบป่วยเพิ่ม 15 ราย /อุตรธานี ตร.บ้านฝ่อ จับ ผู้ต้องหาติดโควิด ต้องกักตัว จนท.กว่า 50 ราย

มาตรการของ สธ. ประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ สยามรัฐ แนวหน้า สยามกีฬา)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ พอใจภาพรวมแผนการบริหารจัดการและการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไทย รัฐบาลเดินหน้าฉีดวัคซีน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง และเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะจำนวนผู้เสียชีวิตที่ต่ำกว่า 100 ราย ติดต่อกันนานเกือบเดือนแล้ว สะท้อนความสำเร็จในการบริหารสถานการณ์โควิดของรัฐบาลและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรแพทย์ ทั้งนี้ รัฐบาลเร่งจัดหาและกระจายวัคซีนในสต็อกทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ทุกคนในประเทศไทย ขอเชิญ คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมาฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจธุรกิจท่องเที่ยว และเปิดประเทศตามแผนที่กำหนด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (amarintv,)

-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยอัตราค่าปรับที่กำหนดให้เปรียบเทียบ ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1,000 บาท ครั้งที่ 2 มากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, tnnthailand, infoquest,)

- ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กทม. เปิดอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p align="center">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>มอบนโยบายประจำปี 2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., innnews, thejournalistclub, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ พร้อมมอบนโยบายประจำปี 2565 ภายใต้กรอบแนวคิด “สาธารณสุขสร้างชาติ ฟันฟูเศรษฐกิจ สาธารณสุขวิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิม” ให้กรมการแพทย์ พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อประชาชน 3 เรื่อง คือ 1. สร้างความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 2. ลดการไปโรงพยาบาล ลดความแออัด และลดรอยต่อ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการให้บริการ 3. ประชาชนได้รับบริการที่เสมอภาค เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยทำงานร่วมกับเครือข่าย 3 หมอ ร่วมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ</p>	
<p>วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก รพ.พิชัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท.,)</p> <p>- ปลัด สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก ที่ รพ.พิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ รพ.พิชัย ซึ่งจะมีการสร้างอาคารผู้ป่วยแห่งใหม่ พัฒนาระบบบริการรองรับผู้มาใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น</p>	-
<p>ยาแก้ไอปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์(แนวหน้า, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, pptvhd36, mcot, newtv, thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาฯ อย. ภูษิต ภูษิตนภะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รก.รองเลขาฯ อย. ปคบ. และ สสจ.ภูเก็ต ร่วมกันแถลงผลจับกุมนายธีรวัฒน์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอม สมวยี่ห้อ "ยาน้ำแก้ไอ ไคเฟนิล DIPHENYL EXPECTORANT SYRUP เลขทะเบียนตำรับยา 2A 58/60" จำนวน 2 หมื่นกว่าขวด มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท โดยจับกุมได้ในโกดังซอยล็กกษี ต.รัชฎา อ.เมืองภูเก็ต จากการสอบสวนให้การรับสารภาพ นำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป</p>	
<p>สข.สัญญา ปี 2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., คมชัดลึก, thailandplus, thaigov</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ผ่านโครงการ “สข.สัญญา” ปี 2565 ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก และโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 6 ศธ. ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด จำนวน 61 แห่ง เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร</p>	-
<p>นโยบาย “ถูก ครบ จบ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., thailandplus</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษดิ์ชัยกุล รองเลขาธิการอย. ออกนโยบาย “ถูก ครบ จบ” อำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้าอาหาร โดยจัดทำแนวทางตรวจสอบการนำเข้าอาหาร ตัวอย่างใบรับรองรวมถึงรายชื่อหน่วยงานที่รัฐรับรอง เพื่อให้ผู้นำเข้าได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนการตรวจสอบ ณ ด่านอาหารและยา ช่วยให้สินค้าผ่านด่านได้อย่างรวดเร็ว</p>	
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน 4. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมอง 6.โรคเรื้อรังซีมีเยและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 7.โรคอ้วน เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.64 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	
<p>เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก” (Global One Health Day 2021: One Health Sustainability) ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมในปีนี้จะมีการเสนอมุมมองความยั่งยืนของการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทยและระดับโลกในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ผนึกกำลังร่วมกันต่อสู้กับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำพาให้เกิดความยั่งยืนในการควบคุมป้องกันโรคที่กำลังจะเผชิญในอนาคต</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

แก้กฎหมาย ปกป้อง ผู้ไม่สูบบุหรี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อาศัยในคอนโดหรืออาคารชุดตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีเนื้อหาที่ล้าสมัย ไม่สามารถคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่อาศัยในคอนโด อพาร์ทเมนต์ ถึงเวลาแล้วที่จะแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2561 ฉบับนี้ เพื่อให้ขยายพื้นที่เขตปลอดบุหรี่รวมไปถึงภายในห้องพักและระเบียงในคอนโด อาคารชุด รวมถึงกรณี ทาวน์เฮาส์ด้วย และขยายพื้นที่กันชนจาก 5 เมตรเป็น 7.5 เมตร หรือมากกว่า เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ที่ต้องทนทรมานกับควันบุหรี่มือสอง และคนไม่สูบบุหรี่ต้องได้รับความคุ้มครองทางสุขภาพอย่างชอบธรรม